

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิดอ่อนฮวบ 34.45 กังวลสงครามการค้า หลัง "ทรัมป์" ชนะเลือกตั้ง-รอผลประชุมเฟด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 พ.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเข้านี้อยู่ที่ 34.45 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.17 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเข้านี้เปิดอ่อนค่าสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง ทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค รับข่าวนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะผลการเลือกตั้ง เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้ตลาดกังวลสงครามการค้ารอบใหม่ จึงส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเทียบทุกสกุลเงิน

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.25 - 34.55 บาท/ดอลลาร์

สำหรับวันนี้รอดิตตามการประชุมจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งคาดว่าทั้ง 2 แห่งจะมีมติลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ขณะเดียวกัน ต้องรอดิตตามถ้อยแถลงจากประธานเฟด ถึงแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปด้วย

* ปัจจัยสำคัญ

- เยนอยู่ที่ 154.45 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 153.94 เยน/ดอลลาร์
- ยูโรอยู่ที่ 1.0715 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0753 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 34.019 บาท/ดอลลาร์
- กคร. นวัตกรรมแห่งชาติในวันที่ 14 พ.ย. นี้ หรือมาตรการช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง-SME รวมทั้งผ่อนปรนมาตรการ ปลดปล่อยสินเชื่อรถกระบะ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 68 และแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ชี้ "โดนัลด์ ทรัมป์" เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ไทยมีความเสี่ยงเหตุได้ดุลการค้าสหรัฐฯ แต่ผลกระทบไม่มาก
- "โดนัลด์ ทรัมป์" ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐฯ เขย่าสมรภูมิเศรษฐกิจโลก นโยบายการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยน "เอกชน" หวั่นสินค้าจีนถูกตั้งกำแพงภาษี จ่อทะลักเข้าภูมิภาคและไทยมากขึ้น ด้าน "ผู้ส่งออก" มองทางออกเร่งหาตลาดใหม่รับผลกระทบการค้า 2 ชั่วโมง "กูรูเศรษฐกิจ" ชี้รัฐต้องเร่งปรับ "เศรษฐกิจไทย" ให้ได้ประโยชน์จากเลือกตั้งสหรัฐ "ตลท." เน้นรับมือความผันผวน "เงินเพื่อ-สงครามการค้า"
- โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน ได้กลายเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐฯ แล้ว โดยล่าสุด CNN คาดว่า นายทรัมป์ได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งมากถึง 276 เสียง เกินกว่าระดับ 270 เสียงสำหรับการเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่วนนางคามาลา แฮร์ริส คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ได้เพียง 223 เสียง นอกจากนี้ พรรครีพับลิกันยังมีแนวโน้มกวาดชัยชนะทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนักในวันพุธ (6 พ.ย.) โดยราคาทองถูกกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

- ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (6 พ.ย.) ขานรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของโดนัลด์ ทรัมป์

- นักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์อย่างคึกคัก หลังรู้ผลว่าทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะที่นักวิเคราะห์ห้มองว่า ชัยชนะของนายทรัมป์จะเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากแผนการปรับลดอัตราภาษีการผ่อนคลายนโยบายการเงิน รวมทั้งการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน จะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินเอเชีย และจะเพิ่มความผันผวนในตลาดการเงิน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์ในที่สุด นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า มาตรการต่างๆ ของนายทรัมป์จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

- ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วันในวันพุธ (6 พ.ย.) ขณะที่นักลงทุนยังคงคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมรอบนี้ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 97.5% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมวันที่ 6-7 พ.ย. รวมทั้งให้น้ำหนัก 68.7% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมเดือนธ.ค.

- นักลงทุนจับตาดูการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งคาดว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25%

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้